

# ก่อนปิดเล่ม

ขอขึ้นต้นคอลัมน์นี้ด้วยคำว่า ขออภัยจากความผิดพลาดอย่างฉกรรจ์จากรูสมิแลฉบับที่แล้ว ตรงปกหน้าพิมพ์ไว้อย่างชัดเจนว่า ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ก.ย.-ธ.ค.๒๕๒๕ แต่พ.ศ.ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงคือ ๒๕๒๘

ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพิมพ์พ.ศ.นี้ เนื่องมาจากความไม่รอบคอบจากการพิสูจน์อักษร จึงทำให้ผู้อ่านหลายท่านเข้าใจผิดว่า ฝ่ายจัดทำรูสมิแลคงเปลี่ยนเวลาออกล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน เพราะเห็นว่าปัจจุบันพิมพ์ออกมาล่าช้านัก จึงใช้วิธีรวมยอดเสียเลยความจริงแล้วเป็นความคิดดังกล่าวครับ

ของฝากจากพระ เทพญาณ โยสี นอนอยู่บนเตียงเห็นน้ำในสระใสสะอาด ก็กระหายตะเกียกตะกายจากเตียงเพื่อดื่มน้ำ พอดีร่างกายขาดอนามย์ก็เสื่อกลลานร่างไปตกลงที่ดินแดกระแหงขอบสระก็ดำลงไปในช่วงคืนนั้น ถึงแก่มรณะภาพ โดยมีได้เข้าเฝ้าพระพุทธรูปเจ้าที่ตนมีความปรารถนา พระพุทธรูปเจ้าทรงทราบเรื่องเข้า จึงทรงตรัสว่า "ผู้ใดประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้ายตอบ ย่อมได้รับกรรมสนองกรรม ๑๐ ประการ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เวทน

๑๐ รูสมิแล

รูสมิแลฉบับนี้เสนอผลงานจากนักเขียนนักก้นคว้ามอบให้ท่านผู้อ่านตามแนวของเราเช่นเคย อาทิการแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ พวกเราได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องชาวไทยที่รัฐเคดาห์ หรือไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย เมื่อปิดภาคฤดูร้อนนี้เอง ชาวไทยที่นั่นยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่น ท่านคงได้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนกว่าฉบับที่เราไปเยี่ยมชาวไทยที่คุมบัต รัฐกลันตัน

ส่วนการแนะนำบุคคลในท้องถิ่นฉบับนี้ ท่านคงเห็นด้วยกับผลงานอันยอดเยี่ยมของ ทะยิ อาหะมะ อาแวมือซา ไต่ครูแห่ง

อำเภอรีโอเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการประสานความเข้าใจ ความสามัคคี ของชาวบ้านที่ต่างศาสนากัน ดังนั้นการได้รับรางวัลคนไทยตัวอย่างเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่ง

สำหรับข้อเขียนอื่น ๆ นั้น ท่านคงได้ผ่านสายตา และคงได้รับความรู้ ความเพลิดเพลินตามสมควร หากมีข้อติชมประการใดโปรดบอกเล่าไปให้คณะจัดทำทราบบ้าง ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ เราจะเลือกสรรค้ข้อเขียนที่น่าสนใจมาเสนอท่านตามวัตถุประสงค์ของเราต่อไป

ผรุส ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส ขานี้ มีแต่ความเสื่อมหาความเจริญมิได้ สิริสุเสว เกณฑ์ ประสพ อุบัติเหตุ ทอ แขน ขา หัก ครุฑ วาปี อาพาธ ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หาย จิตตกเข็ว ว ปาปุน เป็นโรคเส้นประสาทอย่างแรง อพพุท ขานี้ ว ทารุณ ถูกกล่าวด้วยเรื่อง ที่ร้ายแรง ปรีกฤษย์ ว ญาตีเน่ ขาด ญาตีมิตรเหลียวแล โกลานัม ปภง กุณ โภคทรัพย์ลึบหาย อาสวาส อคารานี ขยพติ ป่าวกอ อสุรบาตร จะฝ่าบ้านใหม่หมด ด้วยประการ ดังนี้แล □

จดหมายถึง บก. -  
หนึ่งที่ยอยากให้คุณช่วยกันคว้ามมาเสนอคือ หลักเกณฑ์การแข่งขัน กีฬาชนแพะหรือชนแกะ ของปักษ์ใต้โดยเฉพาะที่ปัตตานีในอดีตจะได้ไหมครับ ส่วนกีฬาชนวัวผมได้มาแล้วครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า

ด้วยความนับถือ  
มนัส คงเพิ่มพูน

เชิญคุณมนัสอ่านข้อเขียนของ ดร.เจือ สุทธิวินิช แห่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฉบับนี้ได้เลยครับ ท่านก้นคว้ามและเขียนได้เยี่ยมทีเดียว